



Thailändska

## สิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ - การเก็บลูกเบอร์รี่

### ข้อมูลสำคัญสำหรับการเก็บลูกเบอร์รี่ในสวีเดน

ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ชนบทของสวีเดน! ในสวีเดน ทุกคนได้รับอนุญาตให้เยี่ยมชมป่าไม้และทุ่งนาต่างๆ เพื่อเก็บลูกเบอร์รี่ป่ามารับประทาน ไม่ว่าจะเป็น บลูเบอร์รี่ ลิงก์ออนเบอร์รี่ และคลาวด์เบอร์รี่ ซึ่งเราเรียกว่า "สิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ" เป็นเสรีภาพที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจากผู้เยี่ยมชม การเยี่ยมชมจะต้องไม่รบกวนผู้คนในพื้นที่ หรือทำลายสภาพชนบท รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน กฎข้อบังคับต่อไปนี้มีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมสวีเดน

### ให้ความเคารพในสิทธิและทรัพย์สิน

ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปยังพื้นที่ที่ใกล้กับฟาร์มหรือบ้านเรือน รวมทั้งห้ามผ่านพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกและทำสวน หรือพื้นที่ที่มีพืชผลการเกษตร

### การเก็บลูกเบอร์รี่และพืชผลอื่นๆ ในชนบท

คุณมีสิทธิเก็บลูกเบอร์รี่ป่า เช่น ลิงก์ออนเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และ คลาวด์เบอร์รี่ ห้ามเก็บลูกเบอร์รี่ ผัก ผลไม้ จากสวนหรือบริเวณพื้นที่เพาะปลูก ห้ามตัดไม้ ทำลายป่า หักกิ่งไม้ ลอกเปลือกไม้ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ต้นไม้เกิดความเสียหาย

### เต็นท์และคาราวาน

คุณสามารถตั้งแคมป์ที่ชนบทเป็นเวลาหลายคืนได้ โดยมีจำนวนเต็นท์ที่ไม่มาก และตั้งอยู่ห่างไกลจากพื้นที่พักอาศัยพอสมควร คุณจำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ หากต้องการตั้งแคมป์เป็นเวลานานในสถานที่เดียวกัน หรือต้องการตั้งเต็นท์จำนวนมาก ไม่อนุญาตให้คุณตั้งแคมป์บนหาดทราย ในสวนสาธารณะ หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณชนบท คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ในการตั้งแคมป์คาราวาน ห้าม ขับขี้นพาหนะผ่านถนนส่วนบุคคล การขับรถบนถนนที่มีเครื่องหมายห้าม ถือเป็นกรกระทำที่ละเมิดกฎหมาย สถานที่จอดรถและสถานที่หยุดพักบนถนนสาธารณะ มีไว้สำหรับการพักผ่อนชั่วคราวเท่านั้น ห้ามพักค้างคืน โดยส่วนใหญ่ คุณจะไม่สามารถตั้งแคมป์ค้างคืนในบริเวณพื้นที่สำหรับหยุดชั่วคราวบนถนน มีพื้นที่สำหรับตั้งแคมป์จำนวนมากในสวีเดน ในราคาที่ประหยัด สำหรับการพักค้างคืน

### ไม่อนุญาตให้ขับรถข้ามประเทศ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถข้ามประเทศ พื้นที่ชนบททั้งหมดที่ไม่มีถนนถือเป็นพื้นที่ข้ามประเทศ ห้ามจอดรถหรือคาราวานบนหาดทราย ทุ่งหญ้า หรือสนามหญ้า อนุญาตเฉพาะการจอดข้างถนนซึ่งมีความจำเป็นต้องจอดทันที แต่ไม่เป็นการทำความเสียหายให้กับพื้นที่ หรือทำให้เกิดการติดขัดทางจราจร

### การจัดการขยะ

ไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งของเคลื่อนที่กลาด ผู้ที่ทิ้งขยะเคลื่อนที่กลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถูกระวางโทษจำคุกหรือปรับ ชยะต่างๆ สามารถทิ้งได้ในถังขยะ ณ สถานที่จอดรถบนถนน

### ห้ามจุดไฟ

คุณสามารถใช้แท่งไม้หรือกรวยจากพื้นดินเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการตั้งแคมป์ไฟเล็ก อย่างไรก็ตาม โดยปกติจะมีการห้ามจุดไฟในช่วงฤดูร้อน ในช่วงฤดูของการห้าม คุณไม่สามารถจุดไฟ รวมถึงการจุดไฟในเตาผิงที่กำหนดได้ ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ในป่า! ทั้งนี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ อย่าจุดไฟโดยตรงบนผิวหิน เนื่องจากจะทำให้หินกระเทาะออกมาได้ หากผู้ใดฝ่าฝืน โดยมีการจุดไฟหรือประมาณเกี่ยวกับไฟ จะต้องโทษจำคุกหรือปรับ ตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อห้ามการจุดไฟ



มีระเบียบข้อบังคับบางอย่างเกี่ยวกับการเก็บลูกเบอร์รี่ในสวีเดน

